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	 บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	(GUNKUL)	โชว์

ศักยภาพธุรกิจปี	2562	คาดผลงานแข็งแกร่ง

ทุกไตรมาส	อานิสงส์ทยอยรับรู้รายได้จากโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	พลังงานลม	และ

ธุรกิจเทรดดิ้งคึกคัก	ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง

หนุน	ขณะที่เดือน	ก.พ.นี้	เตรียมจ�าหน่ายไฟฟ้า	

(COD)โครงการโรงไฟฟ้าคิมิตสึ	ที่ประเทศญี่ปุ่น

เพิ่มอีก	35	เมกะวัตต์	ด้าน	“โศภชา	ด�ารงปิย

วุฒิ์”	เผยปีนี้มีโครงการใหม่ๆ	เข้ามาทุกไตรมาส	

ดันรายได้และก�าไรสุทธิเติบโตโดดเด่นคาดรายได้

ทั้งปีแตะ	7,500	ล้านบาทเติบโต	25%			

 นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กัน
กุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ GUNKUL	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	มั่นใจ
ในศักยภาพการเติบโตของรายได้	และก�าไรสุทธิ

ในปี	2562	ของกลุ่มบริษัทฯ	จะเติบโตอย่างโดด

เด่น	โดยตั้งเป้ารายได้รวมแตะระดับ	7,500	ล้าน

บาท	หรือเติบโต	25%	เนื่องจากทยอยรับรู้ราย

ได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	

และพลังงานลม	ที่ด�าเนินการจ�าหน่ายไฟฟ้า

เชิงพาณิชย์	(COD)	เต็มปี	และปีนี้คาดว่าจะ	

จ�าหน่ายไฟฟ้า	เพิ่มอีกกว่า	100	เมกะวัตต์	รวม

ถึงธุรกิจเทรดดิ้ง	และธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่

ยังคงมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง		

	 นอกจากนี้ในเดือนกุมภาพันธ์	2562	

บริษัทฯ	จะด�าเนินการ	จ�าหน่ายไฟฟ้า	โครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	คิมิตสึ	ที่ประเทศ

ญี่ปุ่นเพิ่มอีก	35	เมกะวัตต์	และยังมีโครงการ	

CPF	Solar	Rooftop	ขนาดก�าลังการผลิต	30	

เมกะวัตต์ที่จะทยอยจ�าหน่ายไฟฟ้า	เข้ามา

เพิ่มเติมตลอดทั้งปี	ส่วนโครงการโซลาฟาร์ม

ที่มาเลเซีย	คิดเป็นก�าลังการผลิตไฟฟ้าตาม

สัดส่วนการถือหุ้นราว	70%	ก�าลังการผลิตรวม	

21	เมกะวัตต์	คาดว่าจะสามารถ	จ�าหน่ายไฟฟ้า	

ได้ในช่วงปลายปี	2562	ในไตรมาส	1/2562	

บริษัทฯ	ยังมีงานประมูลรับเหมาและวางระบบ

ทางด้านวิศวกรรม	(EPC)	หลายโครงการ	คิด

เป็นมูลค่าประมาณ	3,000	ล้านบาท	คาดว่าจะ

ประมูลงานได้ไม่ต�่ากว่า	30%	ซึ่งปัจจุบันธุรกิจ	

EPC	มีงานในมือ	(Backlog)	800	ล้านบาท		

	 ทั้งนี้	ในปีนี้มีแผนประมูลงาน	EPC	ใน

โครงการต่างๆ	คิดเป็นมูลค่าประมาณ	30,000	

ล้านบาท		แบ่งเป็นโครงการน�าสายไฟฟ้าลงดิน

และ	โครงการติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย	ซึ่งจะเข้า

มาช่วยเพิ่มศักยภาพรายได้และก�าไรในอนาคตให้

เติบโตเพิ่มขึ้น

	 ส�าหรับงบลงทุนในปี	2562-2564	บริษัทฯ	

ตั้งไว้ที่	20,000	ล้านบาท	เพื่อรองรับแผนขยาย

ก�าลังการผลิตไฟฟ้า	ทั้งในและต่างประเทศ	

ประมาณ	15,000	ล้านบาท	โดยปีนี้บริษัทฯ	จะ

มีการลงทุนโครงการใหม่ๆ	ไม่ต�่ากว่า	5,000	

ล้านบาท		

	 ปัจจุบันบริษัทฯ	มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	

(PPA)	ในมือรวมประมาณ	550	เมกะวัตต์	โดย

ยังคงเป้าหมายภายในปี	2564	จะมี	PPA	เพิ่ม

เป็น	1,000	เมกะวัตต์	หรือเพิ่มปีละ	150	เมกะ

วัตต์				

	 “ปีนี้บริษัทฯ	ตั้งเป้าได้โครงการใหม่ๆ	เข้า

มาทุกไตรมาส	เนื่องจากยังมีอีกหลายโครงการ

ที่อยู่ระหว่างการประมูล	ส่งผลท�าให้ผลการ

ด�าเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่งทุกไตรมาส	

และจะเป็นปีที่รายได้และก�าไรเติบโตอย่างโดด

เด่น	บริษัทฯ	มีแผนเข้าลงทุนโครงการพลังงาน

แสงอาทิตย์และพลังงานลม	รวมถึงโครงการ

ต่างๆ	ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	โดยเฉพาะ

ในต่างประเทศ	เพื่อผลักดันให้รายได้และก�าไรใน

อนาคตเติบโตอย่างแข็งแกร่ง”	นางสาวโศภชา

กล่าว

GUNKUL	ต้ังเป้ารายได้ปี62	โตเกิน	25%	แตะ	7.5	พันลบ.	

ปูพรมลุยประมูลงานไม่ต�่ากว่า	3.3	หม่ืนลบ.
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TMILL	ต้ังเป้ารายได้-ก�าไรปี	62	โตเพ่ิมอีก	10%	เตรียม

รุกตลาด	SME	ขยายตลาดเข้าสู่ภูมิภาค	เหนือ-อีสาน	

HTECH	ต้ังเป้ารายได้ปี62	โตไม่ต�่ากว่า	10%	

วางงบลงทุน	150	ลบ.	อัพก�าลังการผลิตเพ่ิม

 นางแววตา เนตร์พันธ์ รอง
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและการ
บัญชี บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ TMILL	เปิด

เผยกับส�านักข่าวหุ้นอินไซด์ว่า	ส�าหรับปี	62	จะ

มีการเพิ่มออเดอร์ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น	โดยตั้ง

เป้าว่าจะเพิ่มยอดขาย	80%	จากปีที่แล้ว	70%	

จากก�าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น	ซึ่งประเมินก�าลัง

การผลิตทั้งปี	2562	อยู่ที่	75%	โดยจะเน้นไป

ทางการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร	และทีม

เซลล์	ขยายตลาดเข้าสู่ภูมิภาค	ทั้งทางภาค

เหนือภาคอีสาน	และตลาด	SME	ที่บริษัทฯ	มอง

ว่าตลาดเหล่านี้มาร์จิ้นค่อนข้างสูง	โดยแต่เดิม

เป็นเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	

	 ส�าหรับในปี	2562	ในเฟส	2	จะมีการน�า

หุ่นยนต์เข้ามาใช้งานเพื่อช่วยลดต้นทุนค่าแรง	

และลดต้นทุนส�าหรับค่าสวัสดิการของแรงงาน

บุคลากร	ซึ่งคาดว่าจะน�าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมใน

ภายในมกราคม	2562	ซึ่งหากผ่านอนุมัติก็จะใช้

เวลาติดตั้งจนแล้วเสร็จประมาณ	6	เดือน	และ

พร้อมใช้งานใน	Q3/62	โดยหุ่นยนต์มีมูลค่า

ประมาณ	10	ล้านบาท	ซึ่งเงินทุนที่จะน�ามาใช้ใน

ส่วนดังกล่าว	มาจากเงินทุนหมุนเวียนของ

บริษัทฯ

	 นางแววตา	กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทฯวาง

เป้าหมายปีนี้	จะมีรายได้เติบโต	10%	เทียบกับ

ปี2561	หลังจาก9เดือนแรกปี2561	มีรายได้

รวม	1,060.02	ล้านบาท	ก�าไรสุทธิ	88.56	ล้าน

บาท	เนื่องจากบริษัทฯจะมีการขยายตลาดไป

ยังภูมิภาค	โดยเฉพาะตลาดเอสเอ็มอี	ทั้งทาง

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ

ภาคอีสาน	เพราะมีมาร์จิ้นสูง	ก่อนหน้านี้เน้น

กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	

	 ส�าหรับหุ่นยนต์	มูลค่าประมาณ	10	ล้าน

บาท	เฟส2	นั้น	คาดว่า	จะเริ่มใช้งานประมาณ

ไตรมาส3ปีนี้	ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต	อาทิ	

ค่าแรงงาน	และท�าให้มีประสิทธิภาพการผลิตที่

ดีขึ้น

	 อย่างไรก็ตามผลประกอบการปี	2561	ภาพ

รวม	ถือว่าเติบโตทะลุเกินเป้าหมายที่วางไว้	จะ

เติบโต	30%	เทียบกับปี	2559	ที่มีรายได้รวม	

1,349.52	ล้านบาท	ก�าไรสุทธิ	69.50	ล้านบาท

 นายพีท ริมชลา กรรมการผู้
จัดการ บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ HTECH	ผู้ประกอบ
ธุรกิจผลิต	รับจ้างผลิต	และจ�าหน่ายเครื่องมือตัด
เฉือนโลหะ	(Cutting	Tools)	รายใหญ่ในประเทศไทย
และในภูมิภาคอาเซียน	เปิดเผยถึง	ภาพรวมธุรกิจ
ปี	2562	มั่นใจจะเติบโตต่อเนื่อง	วางงบลงทุน
เครื่องจักรมูลค่า	150	ล้านบาท	ส�าหรับเพิ่มก�าลัง
การผลิตในปีนี้	โดยเครื่องจักรใหม่ชุดแรกที่ได้สั่งซื้อ
เข้ามาแล้วในช่วงปลายปีก่อน	เพื่อรองรับงานผลิต
เครื่องมือตัดประเภทคาร์ไบด์	จ�านวน	6	เครื่อง	จะ
ทยอยติดตั้งพร้อมเดินเครื่องในเดือนมกราคม	ถึง
เดือนมีนาคมนี้	รวมทั้ง	มีการสั่งซื้อเครื่อง	High-
end	และเครื่องจักรเทคโนโลยีใหม่	ๆ	เพื่อพัฒนาการ
ผลิตเพิ่มอีกประมาณ	10	เครื่อง	ซึ่งจะทยอยเข้ามา
ติดตั้งภายในช่วงกลางปี	2562	สนับสนุนให้โดยรวม
มีก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ	10-15%	
	 ท�าให้ในปี	2562	HTECH	พร้อมรุกทุกตลาด	
โดยชูยอดขายกลุ่มยานยนต์มีแนวโน้มเติบโตเด่น	
ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ใน
ประเทศ	ขณะที่ลูกค้าหลักในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ	(HDD)	ยังมีแผนขยายก�าลังการผลิตต่อ

เนื่องทั้งปี	ส�าหรับธุรกิจในต่างประเทศภายใต้การ
บริหารของบริษัทย่อยโดยรวมมีทิศทางที่ดี	โดย
เฉพาะบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามมียอดขาย
เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีที่ผ่านมา	หลังจัด
ตั้งโรงงานและเริ่มการผลิตในช่วงปลายปี	2560	จึง
มีแผนสั่งซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อขยายก�าลังการ
ผลิตรองรับความต้องการของลูกค้าในประเทศเช่น
กัน	
	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้เพิ่มสินค้าใหม่ที่มีความ
หลากหลาย	รองรับความต้องการของลูกค้า	พร้อม
กับเข้าไปรุกตลาดใหม่	ๆ	ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ	รวมถึงมองหาโอกาสจับมือพันธมิตรใหม่ใน
ปีนี้	ตั้งเป้าหมายรายได้ในปี	2562	จะเติบโตไม่ต�่ากว่า	
10%	จากปีก่อนหน้า
	 “ในปี	2562	เรามั่นใจจะเป็นอีกปีที่ดีของ	
HTECH	จากการมุ่งขยายตลาดและพัฒนาการผลิต
อย่างเต็มที่	โดยตั้งงบลงทุน	150	ล้านบาท	ส�าหรับ
ซื้อเครื่องจักรประมาณ	16	เครื่อง	ทั้งเครื่องขนาด
เล็กและใหญ่	ติดตั้งบนพื้นที่อาคารโรงงานใหม่	ที่
ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี	BOI	และมองว่า	ธุรกิจ
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟแม้ทิศทางค�าสั่งซื้อในช่วงต้นปีอาจมี
การชะลอตัวลงไปบ้าง	ซึ่งเป็นปกติของทุกปี	ในภาพ

รวมเราจึงไม่ได้กังวลอะไร	เพราะลูกค้าหลักยังมีแผน
ติดตั้งเครื่องจักรเพื่อขยายก�าลังการผลิตอย่างต่อ
เนื่องตลอดทั้งปีอยู่แล้ว	
	 ขณะที่บริษัทฯ	ได้แรงหนุนจากการเติบโตของ
ยอดขายในกลุ่มอื่น	ๆ	เช่นกัน	โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่ม
ยานยนต์ที่มีทิศทางขยายตัวอย่างโดดเด่น	เป็น
โอกาสของ	HTECH	ให้ได้รับงานเพิ่มขึ้น	จึงได้มีการ
สั่งซื้อเครื่องจักรส�าหรับงานคาร์ไบด์เพิ่มขึ้นอีกดัง
กล่าว	เพื่อให้มีก�าลังการผลิตเพียงพอรองรับลูกค้า
ในกลุ่มยานยนต์ได้เต็มที่มากขึ้น	ในขณะเดียวกัน	ก็
ไม่เสียก�าลังการผลิตในส่วนของลูกค้ากลุ่มฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ	(HDD)	ที่เป็นลูกค้าหลักของเรา”	นายพีท	
กล่าว
	 นายพีท	กล่าวทิ้งท้าย	และอีกหนึ่งเป้าหมาย
หลักในปีนี้	คือการพัฒนาการบริหารงานภายในของ
เราเอง	โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร	เพื่อรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ	หลัง
จากในช่วงปีที่ผ่านมามีการรับบุคลากรคุณภาพ
รุ่นใหม่	ๆ	เข้ามาจ�านวนมาก	และได้มีการวางแผน
จัดการกระบวนการผลิตใหม่ๆ	จึงคิดว่าปีนี้น่าจะเป็น
ปีที่เราจะได้เห็นพัฒนาการ	และการเปลี่ยนแปลง
ต่าง	ๆ	ในทิศทางที่ดีขึ้น
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 รายงานข่าวจาก บริษัท เอ็น
เนอร์ยี่ เอิร์ธ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
EARTH	เปิดเผยว่า	กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	

น�าโดยนายสิทธิชัย	เจิดอ�าไพ	ได้เข้าพบนายสาวิน	

จินดากุล	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ

ผู้จัดการบริษัท	และนายขจรพงศ์	ค�าดี	อดีต

ประธานกรรมการบริหาร	เพื่อติดตามความคืบ

หน้าในการเจรจาขอวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการ

เงิน	และแผนการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการ

เงินภายหลังจากเข้าพบธนาคารกรุงไทย

	 โดยผู้บริหารบริษัทฯ	ระบุว่า	ขณะนี้

อยู่ระหว่างรอกลุ่มธนาคารประชุมเกี่ยวกับ

กระบวนการควบคุมการเงินและกระแสเงินสด	

(Cash	Monitoring)	ให้แล้วเสร็จ	ซึ่งหากกลุ่ม

ธนาคารเรียกเข้าร่วมประชุม	บริษัทฯ	ก็พร้อมร่วม

ประชุมเพื่อรับฟังกระบวนการต่างๆ	เพื่อให้ธุรกิจ

เดินหน้าโดยเร็วตามแผนที่ได้แจ้งไว้แก่ผู้ถือหุ้น

สามัญเมื่อวันที่	24	ธันวาคม	2561

	 ทั้งนี้หากยังไม่ได้รับแจ้งให้เข้าร่วมประชุม

ภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้	บริษัทฯ	จะด�าเนินการ

เจรจากับธนาคารเป็นรายๆ	ไป	และไม่รอมติจาก

คณะกรรมการร่วมของธนาคารที่ก�าลังเจรจากัน

อยู่	เนื่องจากบริษัทฯ	เห็นว่าหากปล่อยเวลาเนิ่น

นานไปอาจท�าให้เสียโอกาสทางธุรกิจ	ซึ่งผู้ถือหุ้น

พอใจกับค�าตอบที่ได้รับและจะเฝ้าติดตามความคืบ

หน้าจากสถาบันการเงินต่อไป

	 ส�าหรับประเด็นการตัดวงเงินสินเชื่อจาก

สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง	ผู้บริหารบริษัทฯ	แจ้ง

ว่าอดีตประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ	ได้

รับหมายเรียกให้เป็นพยานในคดีที่ผู้ถือหุ้นฟ้อง

ธนาคารกรุงไทยแบบกลุ่ม	(Class	Action)	เรื่อง

การตัดวงเงินสินเชื่อจนเป็นเหตุให้บริษัทฯ	และผู้

ถือหุ้นได้รับความเสียหาย	โดยจะไปเป็นพยานใน

วันที่	13	กุมภาพันธ์	2562	ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

	 ส่วนการอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต

เมื่อเดือนธันวาคม	2561	ที่ผ่านมา	อาจท�าให้ผู้ถือ

หุ้นกู้บางส่วนที่จะได้รับเงินในวันที่	25	กุมภาพันธ์	

2562	ไม่ได้รับเงิน	ซึ่งผู้บริหารบริษัทฯ	ได้แจ้ง

ว่า	ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ	ได้ท�าเรื่องขอให้

ยกเลิกค�าสั่งอายัดและจะมีการไต่สวนในวันที่	23	

มกราคม	2562	ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้	และได้แจ้ง

แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า	อดีตประธานกรรมการ

บริหารของบริษัทฯ	ได้รับหมายเรียกให้ไปเป็น

พยานในคดีอาญาที่ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ฟ้องผู้

บริหารธนาคารกรุงไทย	2	ท่านในคดีเบิกความเท็จ

ต่อศาล	กระทั่งศาลทรัพย์สินและการค้าระหว่าง

ประเทศเชื่อและมีค�าสั่งอายัดเงินในบัญชี	โดยได้

ไปเบิกความเป็นพยานแล้วที่ศาลอาญารัชดาเมื่อ

เดือนพฤศจิกายน	2561	และศาลนัดฟังค�าสั่งว่า

มีมูลหรือไม่ในวันที่	14	กุมภาพันธ์	2562	ทั้งนี้

เพื่อไม่ให้เป็นเหตุแห่งการขออายัดจากสถาบัน

การเงินได้อีก	คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงได้มีมติ

ให้ยกเลิกการโอนเงิน	เพื่อท�าการค้าไปยังบริษัท

ย่อยที่ประเทศจีน	ซึ่ง	Earth	ถือหุ้น	100%	ตามที่

ได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยและ

ธนาคารแห่งประเทศจีนแล้วนั้น	โดยให้น�าเงินดัง

กล่าวไปท�าธุรกิจภายใต้บริษัท	Earth

	 ขณะที่ประเด็นการยื่นอุทธรณ์แผนฟื้นฟู	ผู้

บริหารบริษัทฯ	แจ้งผู้ถือหุ้นว่า	ฝ่ายกฎหมายขอ

งบริษัทฯ	จะด�าเนินการในสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่บริษัทฯ	และผู้ถือหุ้น	และเห็นด้วยกับแนวทางที่

ผู้ถือหุ้นน�าเสนอ	ซึ่งขณะนี้รอดูแนวโน้มของเจ้าหนี้

รายใหญ่ว่าจะด�าเนินการอุทธรณ์หรือไม่	เพื่อจะได้

ประสานเข้าปรึกษาหารือกันต่อไป

	 ส่วนประเด็นการตรวจสอบเหมืองถ่านหิน

ที่ประเทศอินโดนีเซียของบริษัทฯ	ที่พบว่ามีอยู่

จริงและเป็นเจ้าของ	100%	โดยมีปริมาณส�ารอง

ถ่านหินอยู่กว่า	214,000,000	ตันนั้น	บริษัทฯ	

แจ้งผู้ถือหุ้นว่า	ที่ผ่านมาบริษัทฯ	ไม่ได้ตอบโต้

ผ่านสื่อจึงท�าให้ได้รับข่าวสารด้านลบเพียงด้าน

เดียว	ซึ่งช่วงนั้นบริษัทฯ	ต้องปฏิบัติตามค�าสั่งของ

ศาลโดยห้ามให้ข่าวในเชิงกระทบกระทั่งกัน	ทั้งนี้

ผู้บริหารชี้แจงว่า	ขณะนี้บริษัทฯ	ได้ฟ้องด�าเนิน

คดีแก่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งไปแล้ว	ประเด็น

การตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ	

หลังจากศาลล้มละลายกลางได้รับเรื่องการยื่นขอ

ฟื้นฟูกิจการและได้รับการคุ้มครอง	ขณะนี้อยู่ใน

กระบวนการของศาล	และได้ยืนยันกับผู้ถือหุ้นว่า	

บริษัทฯ	จะมีการด�าเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา

กับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องท�าให้บริษัทเสื่อมเสีย

ชื่อเสียงในเร็วๆนี้	ท�าให้ผู้ถือหุ้นพอใจและยินดีมา

ร่วมช่วยกอบกู้บริษัทให้กลับมาด�าเนินธุรกิจและ

ซื้อขายได้ดังเดิม

	 อย่างไรก็ตามผู้บริหารมีความมั่นใจว่า

บริษัทฯ	ยังมีศักยภาพและความแข็งแกร่ง	

สามารถด�าเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง	ซึ่ง

ธุรกิจถ่านหินในประเทศจีนมีค�าสั่งซื้อเข้ามาเพิ่ม

มากขึ้น	ส่วนที่ประเทศไทยคาดว่าจะมีการส่งสินค้า	

(Shipment)	แรกในเดือนมกราคมนี้	หรืออย่างช้า

ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์	เพื่อทวงแชมป์ประเทศไทย

คืนตามที่ได้มีการแจ้งไว้ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ

หุ้นเมื่อวันที่	24	ธันวาคม	2561

 ผถห.EARTH	เข้าพบผู้บริหาร	เคลียร์ทุกประเด็นคาใจ	
พร้อมร่วมกอบกู้ธุรกิจ	/	รอหุ้นกลับมาเทรด
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บลจ.กสิกรไทย	มองเป้า	SET	Index	ปลายปี62	ที่	1,750	จุด	

บนสมมติฐานคาดการณ์ก�าไรบจ.	ที่	6%	/คาด	GDP	โต4%

	 บลจ.	กสิกรไทย	เผยทิศทางตลาดหุ้นไทย
ปีนี้คาดว่าปรับตัวดีขึ้น	หลังจากมีการปรับลด
ลงค่อนข้างมากในปีก่อนหน้าโดยมีแรงหนุนจาก
การลงทุนโครงการภาครัฐหากการเลือกตั้งเป็น
ไปอย่างราบรื่น	มองเป้า	SET	Index	ปลายปีที่	
1,750	จุด	ย�้าธีมลงทุนในหุ้นใหญ่	ผันผวนต�่า	ยัง
เหมาะสมกับภาวะตลาดในปีนี้

 นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต Chief 
Investment Officer	(รองกรรมการผู้
จัดการ	สายงานจัดการลงทุน)	บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน	กสิกรไทย	จ�ากัด	(บลจ.	กสิกร
ไทย)	เปิดเผยว่า	ทิศทางตลาดหุ้นไทยในปี	2562	
คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า	ด้วยปัจจัย
บวกภายในประเทศอย่างโครงการลงทุนภาครัฐ	
น�าโดยโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาด
ใหญ่	ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในขณะท่ีปัจจัยภายนอกยงัมคีวามไม่แน่นอนอยูส่งู	

ทั้งประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ	
–	จีน	เรื่อง	Brexit	และการขึ้น
อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ	ที่คาดว่าจะ
ปรับขึ้นอีก	2	ครั้งในครึ่ง
ปีหลัง	อย่างไรก็ตามยัง
ต้องจับตามองการเลือก
ตั้งของประเทศไทย
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในช่วงเดือนมีนาคม	
2562	ซึ่งถ้าหากการ
จัดตั้งรัฐบาลเป็นไป
อย่างราบรื่นจะช่วย
ดึงความเชื่อมั่นของ
นักลงทุนได้	เนื่องจาก
ความมีเสถียรภาพ
ของรัฐบาลเป็นสิ่ง
ส�าคัญในมุมมอง
ของนักลงทุน	
อย่างไรก็ดี	

 

บลจ.กสิกรไทย	ยังคงมุมมองเป็นบวกส�าหรับ
ภาพการลงทุนระยะกลางถึงยาว	จากแรงหนุน
ที่มาจากพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่ยังคงเติบโตดี	
โดยคาดว่าในปี	2562		GDP	จะมีอัตราการเติบโต
ในระดับ	4%	ลดลงจากปีก่อนหน้าที่คาดว่าจะ
อยู่	4.2%		เนื่องจากภาคส่งออกที่เคยเป็นปัจจัย
สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบ
จากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ	กับ
จีน	และการแข็งค่าของค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ	ส่วน
ภาคการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบจากจ�านวน
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่ลดลง	นอกจากนี้รายได้
ภาคเกษตรกรรมยังคงไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัว	
โดยราคาปาล์มและยางพาราเฉลี่ยอยู่ในระดับต�่า
ในรอบหลายปี	อย่างไรก็ตามยังหวังว่าโครงการ
การลงทุนและมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ
และเอกชนจะมาเป็นช่วยสนับสนุนได้		ทั้งนี้มอง
เป้าหมาย	SET	Index	ปลายปี	2562	ที่	1,750	
จุด	บนสมมติฐานการคาดการณ์อัตราการเติบโต
ของก�าไรบริษัทจดทะเบียน	(EPS)	ปี	2562	ที่	6%		
โดยปรับลงจากก่อนหน้านี้ที่คาดไว้	8%	เนื่องจาก
การปรับลดระดับราคาน�้ามันเฉลี่ยทั้งปีลงมาที่	60	
เหรียญต่อบาร์เรล	จากที่เคยคาดไว้ที่	70	เหรียญ
ต่อบาร์เรล	มองว่าระดับดัชนีในระดับต�่ากว่า	
1,600	จุด	เป็นระดับที่น่าสนใจเข้าลงทุนส�าหรับ
ระยะกลางถึงยาว	เนื่องจากสะท้อน	Valuation	
ที่	P/E	ปี	2562	ที่	13.8	เท่า	ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย	
5	ปีย้อนหลัง	รวมถึง	ระดับ	Dividend	Yield	ที่	
ประมาณ	3.5%	น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนตลาดได้

 “จากมุมมองที่ยังคงเป็นบวก
ในตลาดหุ้นไทยดังกล่าว บลจ.	กสิกร
ไทยมีค�าแนะน�าส�าหรับผู้ที่มีการลงทุนในกองทุน	
LTF	ซึ่งครบก�าหนดอายุในปีนี้	และยังไม่มีแผนการ
ใช้เงิน	ประกอบกับมีเป้าหมายเพื่อการลงทุน
ระยะยาว	ยังสามารถถือกองทุน	LTF	ต่อไปได้	
เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการลงทุน
ใน	LTF	นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ทางภาษี	คือ
การสร้างโอกาสท�าก�าไรจากการลงทุน	และต่อย
อดเงินลงทุนให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งจากสถิติ
ที่ผ่านมา	การลงทุนในตลาดหุ้น	(SET	Index)	
ตลอดช่วง	20	ปีที่ผ่านมา	หากท่านลงทุนระยะ
ยาวมากกว่า	5	ปีขึ้นไป	ท่านจะได้รับผลตอบแทน
เฉลี่ยถึง	9	–	10%	ต่อปี		ส่วนผู้ที่ต้องการขาย
คืนหน่วยลงทุน	LTF	เพื่อน�าเงินกลับมาลงทุน
ต่อ	อาจต้องพิจารณาเพิ่มเติมว่าผลตอบแทนที่ได้
รับจากการลงทุนมีความเหมาะสมตามเป้าหมาย
การลงทุนแล้วหรือไม่	ทั้งนี้ในปี	2562	นี้	จะเป็นปี

สุดท้ายส�าหรับการลงทุนในกองทุน	LTF	เพื่อสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี	บลจ.กสิกรไทยจึงแนะน�าให้
วางแผนการลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆ	โดยเฉพาะช่วงต้น
ปีที่ราคาหุ้นยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจ	หรือสามารถ
ทยอยสะสมการลงทุนในระหว่างปีในจังหวะที่หุ้น
ปรับตัวย่อลงได้”	นางสาวธิดาศิริกล่าว	

 นางสาวธิดาศิริกล่าวเพ่ิมเติมว่า 
ส�าหรับผู้ลงทุนที่มีความจ�าเป็นต้องขายคืนหน่วย
ลงทุนแต่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอใช้จ่ายหรือ
รอจังหวะลงทุนเพิ่มเติมในปีนี้	หากรับความเสี่ยง
ได้ในระดับต�่าถึงปานกลาง	แนะน�าให้มาพักเงินกับ
กองทุนประเภทตลาดเงินหรือตราสารหนี้ระยะสั้น	
เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝาก	
ซึ่งกองทุนที่ทางบลจ.กสิกรไทย	แนะน�า	ได้แก่	
กองทุน	K-SFPLUS	และกองทุน	K-PLAN1	ส่วน
ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ปานกลางถึง
สูง	อาจเลือกกระจายลงทุนในกองทุนผสม	ได้แก่	
กองทุน	K-PLAN2	และ	K-PLAN3	ส�าหรับผู้ที่
ต้องการลงทุนในกองทุน	LTF	บลจ.กสิกรไทย	ยัง
คงแนะน�าธีมการลงทุนในหุ้นใหญ่	ผันผวนต�่า	ซึ่ง
เหมาะกับสภาวะตลาดผันผวนเช่นนี้	โดยแนะน�า
กองทุนเปิดเค	หุ้นระยะยาวปันผล	(KDLTF)	ที่มี
การจ่ายเงินปันผลสม�่าเสมอต่อเนื่อง	11	ปี	มาก
ถึง	17	ครั้ง	รวมเป็นเงิน	8.22	บาทต่อหน่วย	ถือ
เป็นกองทุนที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงสุด	เมื่อ
เทียบกับ	LTF	อื่นๆ	ของบลจ.กสิกรไทย	และมีนโย
บายลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี	กระจายการ
ลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม	เพื่อสอดรับการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในทุก
สภาวะตลาด	โดยมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ
ลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

 ผู้ที่สนใจลงทุนกับกองทุนรวม
กสิกรไทย	สามารถลงทุนได้ด้วยมูลค่าเงิน
ลงทุนขั้นต�่าเพียง	500	บาท	และต้องลงทุน
ตามเงื่อนไขภาษี	หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่ม
เติม	พร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่
ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา	หรือสอบถาม	KAsset	
Contact	Center	0	2673	3888

 ผู้ลงทุนโปรดท�าความเข้าใจ
ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน 
และความเสี่ยง	และศึกษาข้อมูลภาษีในคู่มือ
การลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน	ผลการด�าเนินงาน
ในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ด�าเนินงานในอนาคต
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บล.บัวหลวง	เผย	ปี	61	DW	เทรดสนั่น	
ท�านิวไฮ	DW01	ครองแชมป์ตลาด	8	ปีติด

	 หลักทรัพย์บัวหลวง	ชี้ปี'61	ตลาด	DW	

เทรดสนั่นเฉียด	1	ล้านล้านบาท	สูงเป็น

ประวัติการณ์	ท่ามกลางความผันผวน	ดัชนีหุ้น

ร่วง	10.82%	นักลงทุนสบช่องเก็งก�าไร	Put	DW	

เพิ่ม		ปลื้ม!	ครองแชมป์มาร์เก็ตแชร์เหนียวแน่น	

8	ปีติด	ชูจัดทัพนวัตกรรม	DW	เสิร์ฟตลอดปี	

พร้อม	Workshop	ควบคู่	DW01	LIVE		เอาใจ

แฟนเพจบนเฟสบุ๊ก

 นายบรรณรงค์ พิชญากร 
กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลัก
ทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง 
จ�ากัด (มหาชน)	เปิดเผยว่า	ดัชนีหุ้นไทย
ปี	2561	ผันผวนตลอดทั้งปี	นักลงทุนเข้ามา

เก็งก�าไรใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	(DW)	เพิ่ม

ขึ้นมาก	ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขาย	DW	ทั้ง

อุตสาหกรรมสูงถึง	996,751	ล้านบาท	คิดเป็น

สัดส่วนต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งระบบ	

7.2%	ซึ่งสูงสุดในประวัติการณ์	โดยมีการซื้อขาย		

Put	DW	เป็นสัดส่วนสูงขึ้น	สอดคล้องทิศทาง	

SET	Index	ในปี	2561	ปรับตัวลดลง	189.83	

จุดหรือคิดเป็น	10.82%

	 "ปี	2561	เป็นปีที่ลงทุนค่อนข้างยากปีหนึ่ง	

ดัชนีปรับตัวลดลงแล้วยังผันผวนสูงขึ้นอย่าง

มีนัยยะ	นักลงทุนหาโอกาสลงทุน		DW	จึงได้

รับความนิยมมากขึ้น	ถือเป็นปีที่อุตสาหกรรม	

DW	เติบโตมากทั้งในแง่มูลค่าการซื้อขาย	DW	

และสัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย	DW	เมื่อเทียบ

กับมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งระบบ	รวมทั้ง

สัดส่วนการซื้อขาย	Call	DW	ลดลงเหลือ	60.4%	

จากปี	2560	อยู่ที่	72.7%	สวนทาง	Put	DW	

สัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น		39.6%	จาก	27.3%	ในปี	

2560	สอดคล้องทิศทางดัชนี	ถือเป็นสัญญาณ

ที่ดี	นักลงทุนโดยภาพรวมรู้จักเลือกเทรด	DW	

และเก็งก�าไรไปในทิศทางเดียวกับหลักทรัพย์

อ้างอิง	สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนเริ่มเข้าใจใน

การลงทุนดีขึ้นและใช้	DW	เป็นเครื่องมือลงทุน

ได้ทั้งตลาดหุ้นขาขึ้นและปรับตัวลง"นายบรรณ

รงค์	กล่าว

 ส�าหรับหุ้นอ้างอิงในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีการซื้อขายสูงสุด	3	

อันดับแรก	อยู่ในกลุ่มดัชนีหลักทรัพย์สัดส่วน	

52.2%	กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคสัดส่วน	

14.3%	และกลุ่มพาณิชย์	5.4%	โดย	DW	ที่

อ้างอิงกับดัชนี	SET50	ยังได้รับความนิยม

สูงสุด	มีสัดส่วนการซื้อขายสูงถึง	52.1%	โดย

มีการลงทุน	Put	DW	จ�านวนมากสอดคล้อง

ทิศทางดัชนี	SET50	ที่ปรับตัวลดลงพร้อม

ความผันผวนอย่างต่อเนื่อง	ขณะที่	DW	อ้างอิง

หุ้นรายตัวที่ได้รับความนิยมสูงสุด	ได้แก่		PTT,	

KTC,	PTTEP,	BEAUTY												

 อย่างไรก็ตามในส่วนของ DW 
อ้างอิงหุ้น PTT	ซึ่งมีการซื้อขายสูงเป็น

อันดับ	2	ของตลาด	ถือเป็น	DW	ที่ได้รับความ

นิยมต่อเนื่องทุกปี	มีสัดส่วนการซื้อขายสูง

ถึง	3.3%	โดยมีการลงทุนใน	DW	ประเภท	Call	

จ�านวนมาก	แม้ในปี	2561	ราคาหุ้น	PTT	ปรับ

ตัวลดลงกว่า	4%	ส่วนอันดับ	3	DW	อ้างอิง

หุ้น	KTC	มีสัดส่วนการซื้อขาย	2.6%	โดยลงทุน

ใน	DW	ประเภท	Call	จ�านวนมาก	แม้จะมีช่วงที่

ราคาหุ้น	KTC	ปรับตัวลงมาแรงระหว่างปีก็ตาม	

 อันดับ 4 DW อ้างอิงหุ้น 
PTTEP	มีสัดส่วนการซื้อขาย	2.4%	โดย

ลงทุนใน	DW	ประเภท	Call	เป็นจ�านวนมาก	

สอดคล้องกับราคาหุ้น	PTTEP	ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น	

13.50%	ในปี	2561	และอันดับ	5	เป็น	DW	ที่

อ้างอิงกับหุ้น	BEAUTY	ซึ่งมีสัดส่วนการซื้อขาย	

2.2%	โดยเฉพาะช่วงต้นเดือนกรกฎาคม	2561	

ที่ราคาหุ้น	BEAUTY	ปรับตัวลดลงแรงท�าให้มี

นักลงทุนเข้าเก็งก�าไรใน	Put	DW	อ้างอิงหุ้น	

BEAUTY	จ�านวนมาก	(มีต่อ)
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บล.บัวหลวง	เผย	ปี	61	DW	เทรดสนั่น	
ท�านิวไฮ	DW01	ครองแชมป์ตลาด	8	ปีติด

 นอกจากนี้โบรกเกอร์ยังมีการ
ออก DW หลายรุ่นในสินค้าอ้างอิง

เดียวกัน	รองรับตลาด	DW	ที่เติบโตขึ้น	ท�าให้

ปี	2561	มี	DW	ที่เสนอขายในตลาดหลักทรัพย์

จ�านวน	2,784	รุ่น	เพิ่มขึ้นจากปี	2560	มีเพียง	

2,133	รุ่น	โดย	ณ	สิ้นปี	2561	มี	DW	ที่มีการซื้อ

ขายในตลาด	1,478	รุ่น	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2560	

มีจ�านวน	1,284	รุ่น	ในขณะที่จ�านวนหลักทรัพย์

อ้างอิงทั้งหมดมีจ�านวน	110	ตัว	เท่ากับปี	2560	

 ส�าหรับหลักทรัพย์บัวหลวงยัง
เป็นผู้ออกที่มีจ�านวน DW	ให้เลือก

ลงทุนสูงสุดในระบบทั้ง	Call	DW	และ	Put	DW	

โดยคิดเป็น	19.42%	ของจ�านวน	DW	ที่มีการซื้อ

ขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์	โดยมีจ�านวน

หลักทรัพย์อ้างอิงให้เลือกคิดเป็น	70%	ของ

จ�านวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีการซื้อขายทั้งหมด

ในตลาดหลักทรัพย์	รวมทั้ง	DW01	ยังครอง

แชมป์ส่วนแบ่งการตลาดเมื่อคิดจากมูลค่าการ

ซื้อขายสะสมสูงสุดในอุตสาหกรรม	DW	ได้ติดต่อ

กันเป็นปีที่	8

 นายบรรณรงค์ กล่าวว่า ปีที่
ผ่านมาหลักทรัพย์บัวหลวงยังได้
จัดทัพนวัตกรรม DW บริการนักลงทุน
ต่อเนื่อง	โดยเป็นผู้ออกรายแรกและรายเดียว

ที่สร้าง	“น้องบัว”	DW	แชทบอทในโปรแกรม	

Facebook	Messenger	ตัวแรกและตัวเดียวใน

เมืองไทยและพัฒนา	LINE:	@DW01	ซึ่งช่วยให้

นักลงทุนเข้าถึง	DW01	ทุกรุ่น	และ	Indicators	

ต่างๆ	ของ	DW	ได้ง่ายเพียงปลายนิ้วตลอด	

24	ชม.	รวมถึงร่วมพัฒนาฟีเจอร์สส�าหรับนัก

เทรด	DW	โดยเฉพาะในแอพพลิเคชั่น	ASPEN	

BUALUANG	TRADE	ที่นักลงทุนสามารถเข้า

ถึงตารางราคาและการแสดงผลในหน้าจอเทรด	

DW	ที่ดูง่ายและใช้ได้จริง	

 นอกจากนี้มีการออก DW01 
อ้างอิงหุ้นรายตัวเป็นแพ็คคู่ 
ซีรีส์ A และ ซีรีส์ B	ซึ่งถูกออกแบบมา

ให้มีระดับอัตราทดและค่าเสื่อมเวลาที่แตกต่าง

กัน	เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่มีสไตล์และระดับ

ความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกัน	ซึ่งได้รับเสียงตอบ

รับจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม	รวมทั้งเปิดตัว

รายการ	“DW01	LIVE”	ให้กับแฟนเพจเฟซบุ๊ก	

DW01	พูดคุย	DW	สบายๆ	สไตล์บัวหลวง	ยิง

สดทุกวันอังคารเวลา	17:30	น.	รวมถึงจัด	DW	

Workshop	อย่างต่อเนื่อง	รู้จริง	ท�าจริง	และ

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการลงทุนจริงได้	ซึ่ง

เป็นการพัฒนาบริการเพื่อไปอีกระดับและรองรับ

อุตสาหกรรม	DW	ในประเทศไทยที่มีการเติบโต

อย่างต่อเนื่อง	ตลอดจนท�าให้นักลงทุนสามารถ

เข้าถึงบริการได้ในทุกแพลตฟอร์มอย่างครบ

วงจร

 นายบรรณรงค์ กล่าวว่า 
อุตสาหกรรม DW ไม่เพียงแต่
สร้างสถิติซื้อขายพุ่งจนท�านิวไฮ
ใหม่ แต่ยังเติบโตขึ้นพร้อมกับความเข้าใจที่

ดีขึ้นของนักลงทุน	เห็นได้จากปีที่ผ่านมานัก

ลงทุนเลือก	DW	มากขึ้น	โดยดูทั้งอัตราทด	

ค่า	Sensitivity	และค่าเสื่อมเวลาประกอบเพื่อ

หา	DW	รุ่นที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงและผล

ตอบแทนที่คาดหวัง	รวมถึงสไตล์การเทรดของ

ตัวเอง	ในขณะที่ผู้ออก	DW	ต่างพัฒนาเครื่อง

มือและช่องทางการเข้าถึงข้อมูล	DW

	 "ส�าหรับนักลงทุนมือใหม่ควรศึกษาข้อมูล

และท�าความเข้าใจ	เนื่องจากการลงทุนใน	DW	

มีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญ

โดยตรง	ดังนั้นหัวใจหลักในการลงทุน	DW	คือ	

นักลงทุนต้องมีวินัยในการลงทุน	เข้าใจกลไก

การท�างานของ	DW	และบริหารเม็ดเงินในการ

ลงทุน	DW	อย่างมีประสิทธิภาพ"นายบรรณรงค์	

กล่าวทิ้งท้าย
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	มองตลาดหุ้นรวมๆแล้ว	ไร้ความแกร่ง		แข็งเป็นบาง
จังหวะ		ราคาหุ้นใหญ่	พร้อมถูกและโดนเช็คบิล	ตลอดเวลา	ขณะที่สงครามการค้า
จีนและสหรัฐ	ที่เจรจากัน	สัปดาห์ที่ผ่านมา	ก็ไม่มีอะไรที่เป็นทางการ	จากทั้ง	2	ฝ่าย	
นอกจากว่า	การเจรจาไปได้ด้วยดี	ตามด้วยการปิดหน่วยงานชั่วคราวของรัฐบาล
สหรัฐฯ	(ชัตดาวน์)ต่อเนื่อง	พร้อมติดตามการลงมติของรัฐสภาอังกฤษต่อร่างข้อ
ตกลง	Brexit	ใน	15	ม.ค.	นี้	
	 ราคาน�้ามันในตลาดโลก	ก็อ่อนตัวลง	หลังจากปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง	ส่งผลให้หุ้น
กลุ่มพลังงาน	ถูกนักลงทุนเทขาย....วันนี้	เป็นอีกวัน		นักลงทุนต้องเจอแรงกดดัน	
แรงเสียดทาน	แต่ส�าหรับหุ้นตัวเล็ก	บางตัวก็ถูกปัดฝุ่นขึ้นมาเล่น	ขัดตาทัพ....
	 วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่	1,582.57	จุด	ลดลง	14.47	จุด	หรือ	0.91%	
มูลค่าการซื้อขาย	41,570.09	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ	2,725.49	
ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	191.10	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศซื้อ
สุทธิ	1,205.22	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ	1,711.37	ล้านบาท
	 ราคาหุ้น	IVL	ปิดตลาด	วานนี้	ทรุดไปเกือบ	8%	แม่มดน้อย	เห็นแล้ว	วันนี้	
คงต้องติดตามห่างๆ	แรงขายวันที่	2	จะยังคงทะลักต่ออีกหรือไม่....แอบคิดในใจ	น�้า
เชี่ยวมากๆ	ก็น�าเรือ	ขึ้นฝั่งดีกว่า	คร้าล่าสุด	Macquarie	ลดน�้าหนักลงทุนในหุ้น	IVL	
เหลือราคาเป้าหมายแค่	48	บาท	จาก	76	บาท
 BDMS	บวก	สวนภาวะตลาดหุ้น	วานนี้	ตอบรับบอร์ด	BDMS	ลงมติขาย
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	บริษัท	โรงพยาบาลรามค�าแหง	จ�ากัด	(มหาชน)	(“RAM)	ที่
บริษัทถืออยู่ทั้งหมดจ�านวน	4,588,424	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วน	ประมาณร้อยละ	38.24	
ของจ�านวนหุ้นที่ออกและเรียกช�าระแล้วทั้งหมดของ	RAM	ในราคาหุ้นละ	2,800	บาท	
คิดเป็น	เงินประมาณ	12,847.59	ล้านบาท
	 วันนี้	หุ้น	BDMS	จะเปล่งประกายล�าแสงสีเขียวหรือไม่	ก็ชวนให้ติดตาม....
	 ดร.อังกูร	ฉันทนาวานิช	ซีอีโอ	บริษัทโรงพยาบาล	ลาดพร้าว	จ�ากัด	(มหาชน)	
หรือ	LPH	ฟันธง!!กรณี	กกร.ออกมาตรการควบคุมราคายา	ส�าหรับผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาล	ลาดพร้าว	ถือว่าไม่สูงและน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่รัฐก�าหนดไว้	เช่นเดียวกับ
ค่ารักษาพยาบาล	ที่	LPH	ไม่ได้ปรับขึ้นมา	2-3	ปีแล้ว	โดยรวมมองว่าไม่มีผลกระทบ	
ยกเว้นยาเฉพาะด้านที่มีราคาสูง	แต่ปกติมีการใช้น้อยและทางโรงพยาบาลมีสต็อกไม่
มาก	งานนี้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้	ส่วนผลงานปี	61	มีก�าไรจ่ายปันผลได้ตามเป้า	ส่วนปี	
62	คาดรายได้จะโต	10-15%	ซึ่งทีมบริหาร	LPH	น่าจะมีสีสันใหม่ๆ	มาน�าเสนอต้องรอ
ติดตามตอนต่อไป
 นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	นายกสมาคมโรงพยาบาล
เอกชน	ชี้ถ้า	รัฐ	ก�ากับค่ารักษาพยาบาลในรพ.เอกชน	จะท�าให้ไม่มีการลงทุนในด้าน

เทคโนโลยี-ท�าให้ศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศไทยด้อยลงคนไทยทุกคน
สามารถไปรับการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์
ของตนเองทั้งสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ
สิทธิ์ประกันสังคมและสิทธิ์ข้าราชการโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	ในภาวะฉุกเฉินวิกฤต
ประเทศไทยมีกฎหมายที่เรียกว่า	UCEP	ที่
สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรง
พยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้
จ่ายภายในไม่เกิน	72	ชั่วโมง
	 ดังนั้นคนไทยในปัจจุบันเป็นไปไม่ได้ที่

จะล้มละลายจากการรักษาพยาบาลเลย	โรงพยาบาลเอกชน	จัดเป็นโรงพยาบาล
ทางเลือก	แม้กระนั้นยังมีโรงพยาบาลเอกชนที่ร่วมรับดูแลผู้ป่วยในระบบหลักประกัน
สุขภาพและระบบประกันสังคม	ซึ่งช่วยรับผิดชอบดูแลจนถึงที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 บลจ. กสิกรไทย	เผยทิศทางตลาดหุ้นไทยปีนี้คาดว่าปรับตัวดีขึ้น	หลัง
จากมีการปรับลดลงค่อนข้างมากในปีก่อนหน้าโดยมีแรงหนุนจากการลงทุนโครงการ
ภาครัฐหากการเลือกตั้งเป็นไปอย่างราบรื่น	มองเป้า	SET	Index	ปลายปีที่	1,750	
จุด	ย�้าธีมลงทุนในหุ้นใหญ่	ผันผวนต�่า	ยังเหมาะสมกับภาวะตลาดในปีนี้
 HMPRO	ขานรับนโยบายภาครัฐร่วมเป็นหนึ่งในร้านค้าผ่านโครงการ	“Go	
Cashless	Get	Cash	back	ลดใช้เงินสด	ได้รับเงินคืน”	ชดเชยสูงสุด	1,000	บาทชวน
คนรักบ้านช้อป	เพียงลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์	ในระหว่างวันที่	7-31	มกราคม	2562	ที่
เว็บไซต์	www.epayment.go.th	พร้อมช้อปได้ตั้งแต่วันที่	1-15	กุมภาพันธ์	2562	นี้
	 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย	(EXIM BANK)	แต่ง
ตั้งนางสาวพรสุรีย์	ไทยสีหราช	เป็นผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจธนาคาร	ดูแลงานด้านการ
ให้บริการทางการเงินแก่ธุรกิจส่งออกและธุรกิจน�าเข้าเพื่อส่งออก	รวมทั้งบริการด้าน
เอกสารส่งออก	และติดตามการใช้บัญชีของลูกค้า	ทั้งนี้	มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	
	 ทริสเรทติ้ง	คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกันของ	
บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	THAI	ที่ระดับ	“A”	โดยอันดับเครดิตได้รับการ
ปรับเพิ่มขึ้นจากอันดับเครดิตเฉพาะของบริษัท	ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังถึงความ
เป็นไปได้อย่างมากที่บริษัทจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ	
ทั้งนี้	อันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทสะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้น�าของบริษัทใน
ธุรกิจการบินระหว่างประเทศในเส้นทางการบินของประเทศไทย	อย่างไรก็ตาม	อันดับ
เครดิตมีข้อจ�ากัดจากการที่บริษัทมีภาระหนี้เพิ่มสูงขึ้นตามแผนการจัดหาเครื่องบิน
และต้นทุนในการด�าเนินงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูง	รวมถึงความผันผวนของราคา
น�้ามันเชื้อเพลิงและความเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่าง	ๆ	ที่อาจส่งผลกระทบต่อความ
ต้องการเดินทางทางอากาศด้วย
	 บอร์ด	TWPC	ไฟเขียว	ซื้อสินทรัพย์ซึ่งรวมถึงที่ดิน	อาคาร	สิ่งปลูกสร้าง	
เครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งตั้งอยู่ที่อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	จากบริษัท	แม่สอด	ส
ตาร์ช	จ�ากัด	และบริษัท	แม่สอด	ไบโอแก๊ส	จ�ากัด("ผู้ขาย")	โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น	
548	ล้านบาท	งานนี้หวังสนับสนุนรายได้และก�าไรของบริษัท	ให้สามารถเติบโตอย่าง
มั่นคงต่อเนื่องในระยะยาว

เช็คบิล

บล.ทิสโก้	:	BDMS	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	22.80	บ.

บล.ทิสโก้	:	BEM	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	10.70	บ.

บล.ฟิลลิป	:	EPG	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	9.00	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	SCC	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	504.00	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	TEAMG	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	2.47	บ.

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	IVL	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	67.00	บ.	
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	 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย	(EXIM	BANK)	แต่งตั้ง
นางสาวพรสุรีย์	ไทยสีหราช	เป็นผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจธนาคาร	ดูแลงานด้าน
การให้บริการทางการเงินแก่ธุรกิจส่งออกและธุรกิจน�าเข้าเพื่อส่งออก	รวมทั้ง
บริการด้านเอกสารส่งออก	และติดตามการใช้บัญชีของลูกค้า	ทั้งนี้	มีผลตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป	
	 นางสาวพรสุรีย์จบการศึกษาปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขา
การจัดการทั่วไป	มหาวิทยาลัยอีสท์เท็กซัส	สเตท	สหรัฐอเมริกา	และปริญญาตรี	
บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เคยเป็นผู้บริหารด้าน
การตลาดธุรกรรมการเงิน	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์	(ไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	
ผู้บริหารด้านธุรกรรมการเงิน	ธนาคารเอเอ็นแซด	(ไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	และ
ล่าสุดด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการอาวุโสการตลาดและธุรกรรมการเงิน	ธนาคาร	ซี
ไอเอ็มบี	ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ก่อนจะเข้าร่วมงานกับ	EXIM	BANK

	 นายอารักษ์	สุขสวัสดิ์	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค	จ�ากัด	
(มหาชน)	ECF	เปิดเผยว่า	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่	1/2562	เมื่อวันที่	
11	มกราคม	2562	ได้ให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา	และ
มีมติดังต่อไปนี้
	 1.	รับทราบการลาออกของ	นางวราภรณ์	สุขสวัสดิ์	จากต�าแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ	โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	11มกราคม	2562	เป็นต้นไป
	 2.	อนุมัติการแต่งตั้ง	นายสุพรรณ	เศษธะพานิช	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
อิสระ	แทนที่ต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	ที่ว่างลงจากการลาออกของนางวราภรณ์
สุขสวสัดิ์โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	11	มกราคม	2562	เป็นต้นไป
	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	จะด�าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ	ต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

EXIM	BANK	แต่ง"พรสุรีย์	ไทยสีหราช"	เป็นผู้

อ�านวยการฝ่ายธุรกิจธนาคาร	มีผลต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

ECF	เผย	วราภรณ์	สุขสวัสดิ์	ลาออกจากกรรมการ	

มีผล	11	ม.ค.	62	ต้ังสุพรรณ	เศษธะพานิช	น่ังแทน

	 พลต�ารวจเอกสมชาย	วาณิชเสนี	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท	เอ็นอี
พี	อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	จ�ากัด	(มหาชน)	NEP	เปิดเผยว่า	ด้วยการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	เอ็นอีพี	อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	จ�ากัด	
(มหาชน)(“บริษัท”)	ครั้งที่	1/2562	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	14	มกราคม	2562	
ได้มีมติส�าคัญ	ดังนี้
	 1.	รับทราบการลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัท	ของ	นายวีร์	วรศักดิ์
โยธิน	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	14	มกราคม	2562	เป็นต้นไป
	 2.	อนุมัติแต่งตั้งนายสธน	เสมอภาค	เป็นกรรมการผู้จัดการ	โดยมีผลตั้งแต่
วันที่	15	มกราคม	2562	เป็นต้นไป
	 3.	อนุมัติให้	นายนิพิฐ	อรุณวงษ์	ณ	อยุธยา	พ้นจากต�าแหน่งรักษาการ
กรรมการผู้จัดการ	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	15มกราคม	2562	เป็นต้นไป
	 4.	อนุมัติแต่งตั้งนายสธน	เสมอภาค	เป็นกรรมการบริษัท	แทนนายวีร์	
วรศักดิ์โยธิน	ซึ่งลาออกจากต�าแหน่ง	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	15	มกราคม	2562	
เป็นต้นไป

NEP	ต้ัง"สธน	เสมอภาค"	เป็นกรรมการผู ้ จัดการ	
มีผล	15	ม.ค.	62		2.

4.
	 กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)	มีมุม
มองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า	มีแนวโน้มซื้อขายในกรอบ	31.80-32.10	
ต่อดอลลาร์	เทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่	32.92	ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว	
โดยเงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า	7	เดือน	สอดคล้องกับทิศทางค่าเงิน
หยวน	ทั้งนี้	นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยสุทธิ	1.4	พันล้านบาท	แต่ซื้อพันธบัตร	
2.6	พันล้านบาท		ในภาพรวมนักลงทุนยังคงเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงหลังธนาคาร
กลางสหรัฐฯ	(เฟด)	เน้นย�้าว่าจะใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในการตัดสินใจเรื่อง
ดอกเบี้ย	ขณะที่ตลาดเริ่มมีความหวังว่า	การเจรจารอบใหม่กับจีนอาจได้ข้อสรุป
เพื่อยุติสงครามการค้า	โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐฯ	ประสบความ
ส�าเร็จในการเจรจาการค้ากับจีน	และเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ	คาดว่าผู้เจรจาการค้าของ
จีนอาจเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันในเดือนนี้	
  
	 กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์	กรุงศรี	มองว่า	รายงานการประชุมของเฟด
ประจ�าวันที่	18-19	ธันวาคมแสดงให้เห็นว่าผู้ก�าหนดนโยบายกังวลมากขึ้นต่อ
ตลาดการเงินที่ผันผวนและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก	โดยผู้ก�าหนดนโยบาย
บางรายระบุว่าก่อนที่เฟดจะปรับดอกเบี้ยอีกครั้ง	เฟดจ�าเป็นต้องพิจารณาถึง
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ	ที่ปรากฏชัดมากยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา	นอกจากนี้	เรา
เชื่อว่าการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ	บางส่วนซึ่งยังคงยืดเยื้อ	ก�าลังบั่นทอน
ความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ	ในสัปดาห์นี้ตลาดจะให้ความสนใจกับข้อมูล
ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ	รวมถึงการลงมติในสภาสหราชอาณาจักรเรื่องข้อเสนอ	
Brexit	ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มความผันผวนให้กับอัตราแลกเปลี่ยน	

BAY	คาดสัปดาห์น้ีเงินบาทเคล่ือนไหวในกรอบ	
31.80-32.10	จับตาทิศทางนโยบายดอกเบี้ยเฟด	

	 นางสาวสิริวรรณ	เสริมชีพ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสื่อสารการตลาด	บริษัท	โฮม	
โปรดักส์	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	HMPRO	กล่าวว่า	“โฮมโปรเป็นหนึ่งใน
ธุรกิจค้าปลีกที่อยู่ใกล้ตัวประชาชนมากที่สุด	การจับจ่ายซื้อของทุกอย่างในโฮม
โปร	ถือเป็นจุดที่แสดงให้เห็นถึงก�าลังซื้อของสังคมว่ามีมากน้อยเพียงใด	และ
ยังแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศอีกด้วย	การ
เข้าร่วมนโยบายของภาครัฐผ่าน	โครงการ	‘Go	Cashless	Get	Cash	back	ลด
ใช้เงินสด	ได้รับเงินคืน’	ในครั้งนี้	จะเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐที่ต้องการ
กระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคักในช่วงเทศกาลตรุษจีน	และส่งเสริมระบบ	National	
e-Payment	เทคโนโลยีการช�าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	สร้างรูปแบบของ
สังคมไร้เงินสดให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น”
	 โครงการ	“Go	Cashless	Get	Cash	back	ลดใช้เงินสด	ได้รับเงินคืน”	เป็น
โครงการที่จัดโดย	“กระทรวงการคลัง”	เพื่อเพิ่มก�าลังซื้อของคนไทย	และกระตุ้น
เศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความคึกคักมากขึ้น	และยังเสริมความสามารถของ
ระบบ	National	e-Payment	ให้น่าเชื่อถือมากขึ้นเป็นเท่าตัว	โดยโครงการนี้จะ
คืนเงินชดเชยให้บุคคลทั่วไป	ในรูปแบบ	“จ่าย	7%	คืน	5%”	โดยการช�าระเงิน
ซื้อสินค้าหรือบริการ	ต้องช�าระด้วยบัตรเดบิต	หรือสแกน	QR	Code	กับร้านค้า
ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผูกกับเครื่อง	POS	และสินค้านั้นต้องมีภาษีมูลค่า
เพิ่ม	โดยกระทรวงการคลังจะจ่ายเงินชดเชยให้สูงสุดไม่เกิน	1,000	บาท/คน	หรือ
คิดเป็นการใช้จ่ายสูงสุดในจ�านวนเงิน	21,400	บาท	โดยจะจ่ายเงินคืนไม่เกินช่วง
เดือนพฤศจิกายน	2562	ผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนกับเลขบัตรประจ�าตัว
ประชาชน	อีกทั้งผู้ที่จะใช้สิทธิ์ต้องมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์	ในระหว่างวันที่	7-31	
มกราคม	2562	ที่เว็บไซต์	www.epayment.go.th

5.
HMPRO	ขานรับนโยบายภาครัฐ	ชวนคนไทยช้อป

ตรุษจีนท่ีโฮมโปร	รับเงินชดเชยสูงสุด	1,000	บาท	

ต้ังแต่	1-15	กุมภาพันธ์	น้ี

19 www.HoonInside.com 15		January		2019



นางชุติภา	กลิ่นสุวรรณ	(ที่	3	จากขวา)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	นางสาว

รักชนก	ส�าเนียงล�้า	(ที่	2	จากซ้าย)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและ

การเงิน	นายจรัลพัฒน์	วิศาลสวัสดิ์	(ที่	1	จากซ้าย)	รองประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร	พร้อมด้วยนายยุทธนา	พูนศิริพิพัฒน์	(ที่	1	จากขวา)	ผู้จัดการฝ่าย

ความปลอดภัย	DPA	บริษัท	วี.แอล.	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	

VL	และนายเอกจักร	บัวหภักดี	(ที่	2	จากขวา)	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	

แคปปิตอล	วัน	พาร์ทเนอร์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทหลัก

ทรัพย์	โกลเบล็ก	จ�ากัด	ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน	ร่วมแถลงข่าวการ

เตรียมความพร้อมในการน�าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	

เอ	ไอ	ณ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อเร็ว	ๆ	นี้

โบรเซ่	(ประเทศไทย)	ผู้ผลิตนวัตกรรมของระบบแมคคาทรอนิกส์	สัญชาติ

เยอรมัน	เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์	ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินกับ

บริษัท	ดับบลิวเอชเอ	อินดัสเตรียล	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	ใน

โครงการขยายโรงงานผลิตแห่งที่สองในประเทศไทยที่นิคมอุตสาหกรรมดับ

บลิวเอชเอ	อีสเทิร์นซีบอร์ด	2	จ.ชลบุรี	เพื่อช่วยเสริมก�าลังการผลิตของ

บริษัทให้ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตรถยนต์ระดับสากล	

โดยโรงงานแห่งแรกของโบรเซ่ได้ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด	

(ระยอง)	

VL	เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	

เอ็ม	เอ	ไอ	

"โบรเซ่	(ประเทศไทย)	ลงนามซื้อที่ดินกับดับบลิวเอชเอ	
อินดัสเตรียล	ดีเวลลอปเมนท์”	

1.
2.
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นางสาวสมศรี	สุนทราภิรมย์	ประธานคณะกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	

พนักงานบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	

(ที่	3ขวา	)	ร่วมด้วยนางชวินดา	หาญรัตนกูล	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	KTAM	(ที่	3	

ซ้าย)	ในพิธีมอบสัญญาแต่งตั้ง	บลจ.กรุงไทย	ให้เป็นบริษัทจัดการกองทุน	

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	พนักงานบริษัท	กสท	เป็นระยะเวลา	3	ปี	โดยมีผล

ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562	เป็นต้นไป	โดยมี	นางสาวหัสวรา	แสงรุจิ	(ที่	

2	ซ้าย)	รองกรรมการผู้จัดการ	ผู้บริหารสายงานกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	

บลจ.กรุงไทย	ร่วมเป็นสักขีพยาน	เมื่อเร็วๆนี้
โรงแยกอากาศแห่งแรกในประเทศไทยที่น�าเอาพลังงานความเย็นเหลือทิ้ง

จากแอลเอ็นจี	(LNG)	มาใช้ในกระบวนการแยกอากาศ	ช่วยลดต้นทุนด้าน

พลังงาน	และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	โดยมีการพัฒนาและใช้จริงมาแล้วทั่ว

โลก	

KTAM	ได้รับความไว้วางใจต่อเนื่อง	ให้บริหารกองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพ	พนักงานบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	ต่ออีก	3	ปี

ปตท.	–	บีไอจี	ร่วมมือกันใช้พลังงานความเย็นเหลือทิ้ง

จากแอลเอ็นจี	ในการผลิตก๊าซอุตสาหกรรม	

3.

4.
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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